

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

สมาชิกที่มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๒	นายเจียม เดชะบุรีรัมย์	รองประธานสภาเทศบาล	เจียม เดชะบุรีรัมย์	
๓	นายสันต์ ตรวจนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	สันต์ ตรวจนอก	
๔	นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	พินันท์ ดวงลูกแก้ว	
๕	นายวิชัย บุญคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย บุญคำ	
๖	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร อุ่นใจ	
๗	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิต แซ่มซ้อย	
๘	นายพล โกสุม	สมาชิกสภาเทศบาล	พล โกสุม	
๙	นายหนูเล็ก กวดนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูเล็ก กวดนอก	
๑๐	นายประสิทธิ์ ไพเราะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ไพเราะ	
๑๑	นายเหล็ก โกสุม	เลขานุการสภาเทศบาล	เหล็ก โกสุม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพียว เพราะไธสง	นายกเทศมนตรี	เพียว เพราะไธสง	
๒	นายฉลอง ตรวจนอก	รองนายกเทศมนตรี	ฉลอง ตรวจนอก	
๓	นายศักดิ์ดา ชาดัน	รองนายกเทศมนตรี	ศักดิ์ดา ชาดัน	
๔	นายปวิวรรณ ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปวิวรรณ ภูลังกา	
๕	นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เหรียญทอง ก้อนแก้ว	
๖	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุรียา หาญจิตร	
๗	นางสาวจิตรลดา ชนะपाल	นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	จิตรลดา ชนะपाल	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณิ สุริยะะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรรณิ สุริยะะ	
๑๐	นายอุทัย คณาโจทย์	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา	อุทัย คณาโจทย์	
๑๑	นางแววดาว อาพัฒน์นอก	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	แววดาว อาพัฒน์นอก	
๑๒	นายวิเชียร เยาวะราช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	วิเชียร เยาวะราช	
๑๓	นายนิคม ผันจิ่งหริด	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	นิคม ผันจิ่งหริด	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔	นางดาหฺร พินิจมณิรต์น	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ดาหฺร พินิจมณิรต์น	
๑๕	นางสำรย พันธิอัว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	สำรย พันธิอัว	
๑๖	นายกฤษณะ ตรวจนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	กฤษณะ ตรวจนอก	
๑๗	นางสาวสาย กวดนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	สาย กวดนอก	
๑๘	นายสรารุช ชนะพาล	กำนันตำบลบึงสำโรง	สรารุช ชนะพาล	
๑๙	นายอภิวชร์ กรีกกระโทก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	อภิวชร์ กรีกกระโทก	
๒๐	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยณรงค์ เทียบแสน	
๒๑	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ผมขอเปิดการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประธานสภา เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว คือการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสำเนาเอกสารรายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ถือว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว คือการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นะครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

๕.๒ ยุติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา

๕.๑ ยุติขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ

นายเพชร เพราะไธสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับญัตติดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อปี ๒๕๕๗ รัฐบาล คสช. ได้ออกโรดแมปเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเริ่มมีประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการพลังงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกหลักเกณฑ์ในการรับซื้อไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย และเมื่อปี ๒๕๖๐ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกนโยบายไปยังจังหวัดทุกจังหวัด ให้กำหนดแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยกำหนดให้รวมกันเป็นกลุ่มระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งเรียกว่ากลุ่ม Cluster ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแบ่งกลุ่ม Cluster ในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยกำหนดให้กลุ่ม Cluster ของเราตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๑๔๒ แห่ง จาก ๑๗ อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอดง ชนสูง โนนไทย เฉลิมพระเกียรติ จักราช พระทองคำ ขามสะแกแสง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง บัวใหญ่ บัวลาย สีดา โนนแดง ประทาย ชุมพวง เมืองยาง และลำทะเมนชัย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามการแบ่งกลุ่ม Cluster ของคณะกรรมการจังหวัด และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster รวมทั้งให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงจึงได้จัดทำข้อตกลง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำข้อตกลงโครงการดังกล่าวเข้าเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ ทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงต่อไป ซึ่งผมจะขอนำเรียนข้อตกลงในการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบ ในการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งมีหน้าที่ ๑. จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ๒. แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ ๓. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ๔. นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาเอกชนให้เป็นผู้ดำเนินการลงทุนกำจัดขยะมูลฝอยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๖. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เพื่อให้การ

ดำเนินการตามโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และการมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเป็นผู้ลงนามในสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอยกับผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ โดยผู้ที่ยื่นขออนุญาตจะมีข้อตกลงที่จะไม่จ้างเอกชนรายอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster ตกลงร่วมกันว่าจะไม่จ้างเอกชนรายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ให้บริการรับกำจัดขยะมูลฝอย ให้กำจัดขยะมูลฝอย นอกเหนือจากเอกชนที่ได้รับคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเท่านั้น ซึ่งผมได้ไปดูพื้นที่แล้วก็ประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่ ที่จะทำเป็นโรงงานกำจัดขยะ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ดำเนินการขนส่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย หรือโรงงานไฟฟ้าที่เมืองคอง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง รายงานต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง จะต้องใช้เส้นทางเข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตามที่องค์กรการบริหารส่วนตำบลเมืองคองกำหนดและเอกชนผู้รับกำจัดขยะมูลฝอย กำหนด โดยให้ถือว่า การขนส่งขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นเมื่อขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่จัดไว้และผ่านการตรวจจากพนักงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแล้ว ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง แห่งใดไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยเข้ารับการกำจัดได้ในวันใด เช่น มีการซ่อมรถเก็บขยะ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นว่านั้นจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองทราบถึงเหตุจำเป็นโดยพลัน ส่วยอัตราการจัดขยะมูลฝอย กำหนดการจ่าย และวิธีการจ่าย ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง ตกลงจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ผู้รับกำจัดขยะมูลฝอยผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองในอัตรารวมผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง จ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ในทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปตลอดอายุสัญญาสัมปทานกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๒๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาสัมปทาน ส่วนการยกเลิกการดำเนินโครงการร่วมกันทั้งหมด หรือการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงความร่วมมือ หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาแล้ว สดุดท้าย จำนวนและการเก็บรักษาบันทึกข้อตกลง ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำเป็นต้นฉบับ จำนวน ๒ ฉบับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคองเก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับและจังหวัดนครราชสีมาเก็บรักษาไว้ ๑ ฉบับ และทำสำเนาอีก จำนวน ๑๔๒ ฉบับ เพื่อมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster คอง ทั้ง ๑๔๒ แห่ง เก็บรักษาไว้แต่ละ ๑ ฉบับ และก็มีมีการลงนามใน MOU ตามเอกสารที่ได้แจกท่านสมาชิกสภาแล้วนะครับ สำหรับเรื่องนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม Cluster ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลายตำบลในอำเภอเราก็ได้ทำ MOU ไปแล้ว เช่น ตำบลแก้งสนามนาง ตำบลโนนสำราญ ตำบลบึงพะไล ยังเหลือแค่สี่สูกกับเราที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่จะต้องนำเรื่องนี้เสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อจะขอความเห็นชอบในการทำข้อตกลงความร่วมมือในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ผมจึงขอแนะนำเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมทำข้อตกลงในโครงการดังกล่าวครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่ครับ เช่นเรื่อง ค่าบริการค่าขนส่ง หรือข้อดีข้อเสีย เชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเพชร เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

พอดีมันยังไม่มีหนังสือที่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด แต่เป็นการคุยกันในกลุ่ม ว่าค่าบริการค่าขนส่งจัดเก็บอยู่ที่ประมาณตันละ ๔๐๐ บาท และขยะที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเรามีการ ดำเนินการในตรงนี้ ตำบลบึงสำโรงก็จะต้องมีการจัดเก็บขยะในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน คือจะมีการ ออกประชาคมอัตราค่าจัดเก็บขยะ และจะมีการจัดหาถังขยะมาตั้งในจุดที่กำหนด และจัดเก็บขยะ ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยจะไปจัดเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้าน เพื่อหาข้อสรุปว่าอัตราค่าบริการที่ พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องขยะกำหนดมา เราจะจัดเก็บกันอย่างไร ขอขอบคุณครับ

นางแววดาว อาพันนอก
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภา ในส่วนของการดำเนินการในการจัดการขยะของตำบลบึงสำโรงของเรา เรามีรถขยะแต่เราไม่ได้มีการเก็บผล เพราะเราไม่มีสถานที่กำจัดขยะที่ถูกหลักวิชาการ ณ ตอนนี้ จากที่เราเคยลงประชาคมเราเคยถามชาวบ้านว่าถังขยะเราจะวางไว้ตรงไหน อัตราค่าการเก็บขยะ อยู่ตรงไหน เราเคยถามแล้วครั้งหนึ่ง ในส่วนนโยบายของจังหวัดก็ได้มีการรณรงค์คัดแยกขยะ โดยคัดแยกขยะต้นทางคือเป็นขยะเปียกและขยะที่ย่อยสลายยากคือพวกพลาสติก ณ ตอนนี้เรายัง ไม่ทราบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตำบลบึงสำโรงจริงๆ ที่เป็นตัวเลขจริงๆ ที่เราจะนำเข้าสู่ระบบ ตรงนี้ได้ ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่จริงเพื่อหาข้อมูลก่อนที่โครงการนี้จะเริ่มขึ้น และในส่วนของ งบประมาณที่จะเกิดขึ้น ก็ขอเรียนสภาเทศบาลว่า ๑.จะต้องมีอัตราค่าจ้างคนขับรถขยะ คนเก็บขยะ ๒. ถังขยะ ๙ หมู่บ้าน เราจะจัดทำให้หมู่บ้านละกี่ถัง ๓. ค่าน้ำมันรถขยะ ที่จะต้อง เก็บขนขยะ เราจะเก็บขนขยะกันกี่เที่ยว จะไปส่งที่เมืองคงกี่เที่ยว ซึ่งเราก้ยังไม่ทราบข้อมูลในส่วน นี้เลย ก็ขอเรียนในเบื้องต้นค่ะว่าในบริบทของบ้านเราเป็นแบบนี้ และในตอนนี้อยู่ชุมชนก็ได้มีการ คัดแยกขยะเอง ในส่วนของพวกขยะพลาสติกที่จะนำไปเข้าโรงงานไฟฟ้าเราก้ยังไม่ทราบปริมาณ ถ้าจะมีการเพิ่มในส่วนของการเก็บขยะของแต่ละครัวเรือนอีก เราก้ยังไม่ได้ลงประชาคม ไม่ทราบว่าประชาชนจะเป็นยังไง ก็ขอเรียนเพื่อทราบในส่วนนี้ค่ะ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ที่ได้มา เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ว่าสภาเทศบาลดูแนวทางของโครงการดังกล่าวแล้ว จะเกิด ประโยชน์ในชุมชนหรือไม่ อย่างไร ก่อนที่เราจะลงมติ ผมขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาได้ อภิปรายหรือสอบถามในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ เชิญครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา โครงการที่ท่านนายกได้กล่าวมาก็ถือว่าดีค่ะ แต่ว่าการจัดเก็บขยะจะ เป็นเงินเทศบาลหรือว่าเป็นเงินของประชาชนสำหรับเป็นค่าจัดเก็บคะ และถ้าสมมติว่าเทศบาล จัดเก็บขยะเอง ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านขยะจะรวมกันเราไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหน แต่คิดว่ามาก พอสมควร จึงอยากทราบว่างบประมาณที่จะนำไปจ่าย อย่างที่ท่านนายกบอกว่าประมาณตันละ ๔๐๐ บาท ที่คุยกันไว้ จะเก็บจากประชาชนหรือว่าเป็นงบประมาณของเทศบาล ดิฉันก็อยากได้ รายละเอียดในส่วนนี้คะ และในการจัดหาถังขยะนั้น จะตั้งถังขยะไว้เป็นจุดหรือจะให้ทุกครัวเรือน ค่ะ ก็คงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้ง ดิฉันก็อยากทราบงบประมาณจะดำเนินการในส่วนนี้คะ ขอขอบคุณคะ

/นายสันต์...

นายสันต์ ทรวจนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา โครงการนี้จากที่ฟังดูแล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นทางการ ผมก็มีความสงสัยเหมือนท่านสมพร และผมก็อยากรู้ข้อดีข้อเสียของโครงการ ผมว่าที่มีโครงการนี้มาผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดี แต่ก็คิดว่าในวันข้างหน้าอาจจะมีปัญหาตามมา ผมก็อยากรู้แนวทางในการดำเนินการว่าจะเป็นไปอย่างไร และที่บอกว่าตันละ ๔๐๐ บาท ก็ยังไม่ได้เป็นทางการใช้ไหมครับ ผมก็ทราบว่าขยะที่เขาจะเอามันเป็นขยะเปียก ขยะพลาสติก หรือขยะทั้งหมด หรือจะเป็นขยะบางชนิด จะเก็บอย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ

นายเจียม เตชะบุรีรัมย์
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านนายกได้นำเสนอเรื่องขยะ ผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะทำตั้งนานแล้ว ตั้งแต่ที่เราได้รถขยะมา และผมก็อยากสอบถามท่านนายก ว่าในการขนถ่ายขยะไปยัง อบต. เมืองคง ในวันหนึ่งเราจะขนถ่ายขยะไปกี่เที่ยว เที่ยวหนึ่งกี่ตัน งบประมาณในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ ไม่ได้ตั้งไว้ เราจะนำเงินส่วนไหนมาใช้จ่าย และขยะตามหมู่บ้านต่างๆ เราจะเก็บจากพี่น้องในชุมชนเป็นถัง เป็นคร้วเรือ่น เป็นกลุ่มหรือเป็นคุ้ม ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนในชุมชนทราบ ผมก็ขอสอบถามในส่วนนี้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสมาชิกสภา ผมก็ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาว่าในตอนนี้อาจกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงหรือไม่ คือเราจะให้เทศบาลเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ถ้าเราให้ความเห็นชอบให้เข้าร่วม ท่านนายกเทศมนตรีก็จะไปทำข้อตกลงกับเจ้าของโครงการอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะมีระเบียบการบริหารจัดการอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ และเทศบาลบัญญัติในปีต่อไปของเราก็ต้องมีการตั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้ เช่นค่าจ้างคนขับรถขยะ คนเก็บขยะ การจัดการบริหารขยะทั้งหมด ส่วนที่จะมีผลต่อพี่น้องประชาชนก็คือเมื่อมีการเก็บขยะต้องมีค่าบริการในการเก็บขยะ อาจจะเป็นเดือนละ ๑๐ บาท หรือ ๒๐ บาท หรือเท่าไรนั่น ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้เราเพียงแต่พิจารณาว่าโครงการนี้มันดีหรือไม่ดีอย่างไรต่อท้องถิ่นของเรา จะเห็นชอบให้เทศบาลเข้าร่วมหรือไม่ ถ้าไม่ให้เข้าร่วมก็คือจบในวันนี้ ปัญหาเรื่องขยะในชุมชนของเราจะเหมือนที่ผ่านมา สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับพี่น้องประชาชน จึงอยากขอความคิดเห็นการเสนอแนะจากผู้นำหมู่บ้าน ซึ่งได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ด้วย ว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างไรบ้าง ก่อนที่สภาจะมีมติว่าจะเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เชิญท่านผู้นำหมู่บ้านครับ มีหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาทั้ง ๓ ท่าน ได้สอบถามเพิ่มเติม เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบคำถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายพเยาว์ เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ผมได้รับมอบนโยบายและได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆ ต้องยอมรับว่าปัญหาขยะของตำบลบึงสำโรงน่าเป็นห่วง และเราก็มีรถขยะแต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่ควรจะเป็น อีกอย่างคือแนวโน้มขยะที่จะเกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านที่ผมได้ไปลงพื้นที่มา มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่เราต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆ เพราะจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน การนำผู้ติดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาวันนี้ก็เพื่อขอความเห็นชอบ เนื่องจากเทศบาลของเรามีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่ม Cluster เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในตำบล ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนค่าจัดเก็บขยะ ค่าธรรมเนียม ก็คงต้องลงพื้นที่ประชาคมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยยึดหลักเกณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งน่าจะมีหลักเกณฑ์ออกมาอยู่ ส่วนตัวผมมองว่าขยะที่เกิดขึ้นในตำบลบึงสำโรงน่าจะไม่เกินวันละ ๒ ตัน ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเก็บอาทิตย์ละ ๑ วัน ก็เป็นแนวทางครับ

/ผมก็หวัง...

ผมก็หวังว่าขยะในตำบลของเราจะถูกกำจัดได้อย่างถูกวิธี ซึ่งอาจจะมึงงบประมาณเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น แต่มันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินการ ซึ่งต่อไปเราก็จะดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้าน กำหนดค่าบริการ กำหนดจุดตั้งถังขยะในแต่ละหมู่บ้าน กำหนดวันที่จะจัดเก็บ ซึ่งเทศบาลและหมู่บ้านจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผมก็ขอแนะนำเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ หากที่ประชุมสภาเห็นชอบ ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษารายละเอียดและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อไป

นางแววดาว อาพัฒนอก
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนประธานสภา ประเด็นที่ท่านสันทัดถามว่าจะเก็บขยะชนิดใดนั้น คือขยะที่สามารถนำไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้ ขยะทั่วไป ไม่ได้รับขยะทุกอย่างค่ะ ขยะอันตรายต้องแยก ตอนนี้เราก็มีถังขยะอันตรายไว้ให้อยู่แล้ว และขยะเปียกตอนนี้ที่รณรงค์กันอยู่ก็คือให้นำไปทำถังหมักชีวภาพ แล้วขยะที่เหลือจะเป็นขยะทั่วไป ถูพลาสติก หรืออื่นๆที่เราเผากันอยู่ตอนนี้ ก็คือในส่วนนี้ค่ะที่เราจะนำไปเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะดังกล่าว

ประธานสภา

แสดงว่าเราต้องมีการจัดการคัดแยกขยะในชุมชนเราด้วย ไม่ใช่จะนำทุกอย่างมาทิ้งได้ เราต้องคัดแยกขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะเปียก ครบมีท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนใดอีกหรือไม่ เชิญท่านปลัดเทศบาล

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนประธานสภา ผมสุรียา หาญจิตร ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายจะจ่ายจากเงินตรงไหน เงินของประชาชนหรือเงินของเทศบาล จ่ายร่วมกันครับ เพราะว่าประชาชนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะให้กับเทศบาล อยู่ที่อัตราตามที่กฎหมายกำหนด ประมาณ ๒๕๐ บาท ไม่เกินนั้น เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงตามกฎหมายใหม่ ไม่ทราบว่าเราจะเก็บผลกันได้ไหม ถามว่าเราเก็บขนตรงนี้เสร็จการบริหารจัดการขยะเราจะขาดทุนไหม ขาดแน่นอนครับ การเก็บขนขยะ ค่าธรรมเนียมไม่พอกับการไปเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราไปกำจัด เหมือนที่เราจัดเก็บภาษีตอนนี้ ปีหนึ่งเราได้แสนกว่าบาท เงินเดือนนายกเทศมนตรีก็ไม่พอ แต่ปีหนึ่งเราทำถนน ๕-๖ ล้านบาท แต่อยากฝากท่านสมาชิกสภาว่าท่านรับท่านก็โดน ไม่รับท่านก็โดน เพราะว่าถ้าขยะล้นเมือง เขาก็จะบอกว่า สท. ไม่พิจารณาร่วม Cluster กับเขา แต่ถ้ารับไปแล้ว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาก็ว่าท่าน แต่ถ้าถามเรื่องค่าใช้จ่าย เราต้องตั้งแน่นอนในปี ๒๕๖๔ ถ้าเราเข้าร่วม MOU ซึ่งการบริหารการเก็บผลมีอยู่ ๒ วิธี ๑.เก็บตนเอง ๒.จ้างเหมาบริการโดยใช้เครื่องมือของเทศบาล มีบริษัทมารับเหมาขนให้ อาจจะใช้รถของเทศบาล อีกอย่างคือเราเก็บเอง โดยใช้พนักงานลูกจ้างของเทศบาล อย่างน้อยต้องใช้ ๓ คน คนขับ ๑ คน คนขึ้นท้ายรถขยะ ๒ คน ก็สมมติว่าเงินเดือนคนละหนึ่งหมื่นบาท ก็เดือนละสามหมื่นบาท ที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มรถขยะเราอัดเต็มที่ได้ประมาณ ๑๐ ตัน ถ้าเราได้ ๑๐ ตันวิ่งไปเที่ยวหนึ่งก็สี่พันบาท ไม่รวมค่าน้ำมัน นี่คือนี่ที่เราต้องจ่ายเพิ่ม ขยะที่เราขนไปกำจัดต้องมีการคัดแยกเหมือนเดิม ขยะอินทรีย์เขาไม่รับอยู่แล้ว ขณะนี้ปัญหาเรื่องขยะเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้เป็นวาระแห่งชาติ ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ จึงได้มีการรวมกลุ่ม Cluster กัน ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ประโยชน์ที่จะได้คืออะไร แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องทำ ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ แต่เมื่อจัดบริการเสร็จแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนครับ ขอขอบคุณครับ

/นายสันต์...

นายสันต์ ทรวงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา อย่างที่ผมว่าตอนแรกยังงี้ก็ต้องรับ ส่วนปัญหาที่จะตามมาเราก็ต้องติดตาม
แก้ไขกันไป ผมว่ามันเล็งไม่ได้อย่างไรก็ต้องรับ เพราะหากวันนี้ไม่รับ วันข้างหน้าก็ต้องมีปัญหา
อยู่ดี อย่างที่ท่านว่านั่นแหละครับ เท่านั้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายชิต แซ่มซ้อย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภา ในเรื่องของขยะก็เป็นผลดีที่จะจัดเก็บไปทิ้ง แต่มาติดใจอยู่เรื่องขยะเปียก
ขยะแห้ง เพราะถ้าจะคัดเอาแต่ขยะแห้ง แล้วขยะเปียกจะเอาไปไว้ไหน มันก็จะเหมือนเดิม
ฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาว่าเราหาวิธีกำจัดขยะเปียกได้
หรือไม่ เราจะทำเอง ส่วนขยะแห้งก็แยกไปที่เมืองคง ผมก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภา

มีอีกหรือไม่ครับ เชิญนักวิชาการสาธารณสุขครับ

นางแววดาว อาพัฒน์นอก
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของการกำจัดขยะเปียก ขยะเปียกได้แก่
เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร จะเอาไปกำจัดอย่างไร ท่านนายอำเภอก็ได้มีนโยบาย ซึ่งก็เป็น
นโยบายจากจังหวัดมานะคะ ก็ให้ทุกหมู่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านนำร่องก่อน คือให้ทำถังหมัก
ถังขยะเปียก โดยจะให้ดำเนินการให้มีทุกบ้าน ท่านสมาชิกสภาสามารถไปดูที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ได้นะคะ ตอนนั้นเราได้ลงตรวจที่บ้านผู้นำมีถังขยะเปียกหรือไม่คะ เราก็ได้ออกไปดูกัน ก็จะมี
ถังเอาไว้ใส่เศษอาหารซึ่งมันก็จะย่อยสลายตามธรรมชาติคะ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา เรื่องกำจัดขยะเปียกเราก็ได้มีการรณรงค์และมีการอบรมมาหลายรอบ
แล้ว โดยการเอามาหมักเป็นปุ๋ยหมัก เราก็เคยพาทำแล้ว ท่านนายอำเภอก็มีนโยบายคือทำถัง
กินน้ำอยู่ที่จิตสำนึกในการกำจัดร่วมกัน แต่ถ้าถามความเห็นผมว่าควรจะเข้าร่วม MOU หรือไม่
ก็ควรร่วมครับ เพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว มันมีข้อกำหนดอยู่ตามข้อ ๔ การสิ้นสุด
ข้อตกลงในการทำความร่วมมือหรือการยกเลิกโครงการก่อนครบกำหนด ซึ่งมีอยู่ ๓ หลัก คือ
๑ ยกเลิกทั้งหมด ๒ ยกเลิกบางส่วน ๓ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ก็สามารถยกเลิกได้ มันมี
เงื่อนไขในการยกเลิกอยู่ ถ้าเราไม่ตัดสินใจทำตอนนี้แล้วเข้าร่วมทีหลังผมเกรงว่ามันจะยากขึ้น
กว่านี้ ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภา

ไม่มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมแล้วนะครับ ผมขอปิดการอภิปราย **ต่อไปผมจะขอมติที่
ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงหรือไม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เข้าร่วม
โครงการกำจัดขยะดังกล่าวโปรดยกมือขึ้นครับ**

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภา

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายพเยาว์ เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องในหลายๆพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้มีผู้ใหญ่บ้าน ในหลายๆหมู่บ้านได้จัดเวทีประชาคม หรือในการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน ได้มีการ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซึ่งบางอย่าง นอกเหนือจากแผนที่มืออยู่ในขณะนี้ ผมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ก็เห็นว่าเป็นความเดือดร้อน ของประชาชนจริงๆ และเมื่อมีมาตรวจสอบงบประมาณกับกองคลัง ก็พบว่ายังมีงบประมาณคงเหลือ ที่จะดำเนินการได้ตามที่กองช่างได้ประมาณการ รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมผมก็ได้ แจกให้ทุกท่านแล้วนะครับ ก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนนะครับ ว่าในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ วันนั้นผมจึง ได้นำโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเข้าเสนอในที่ประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา อนุมัติครับ รายละเอียดตามที่ผมจะได้เสนอ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน จุดเริ่มต้นต่อ จากถนน ค.ส.ล. เดิม (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ไปสามแยกบ้านหนองโนวัดป่า ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๐,๕๐๐.- บาท เส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างมาก มีพี่น้อง สัญจรเยอะ เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน

๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านนางทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสระ น้ำหนองบัว จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) จรดถนน ค.ส.ล. เดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐.- บาท เป็นการก่อสร้างต่อจากจุดเดิมเพื่อให้แล้วเสร็จ ให้ถนนจรดกัน

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านกุตปลาฉลาดหนองปรือ จุดเริ่มต้น ประตู่เข้าโรงเรียน ไปสามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๒,๕๐๐.- บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโมกมันโนนอุดม กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๑,๘๐๐ บาท ซึ่งได้รับการร้องขอจากท่านผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมู่บ้าน เด็กนักเรียนจากโนนอุดมเดินทางไปโรงเรียนลำบาก และพี่น้องจากทั้ง ๒ หมู่บ้าน ไปมาหากันลำบาก จึงได้ขอให้เทศบาลหาทางช่วยเหลือ

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ จุดเริ่มต้น ทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางลัด แจ้งไพร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑) ไหล่ทางถมดินตาม สภาพถนน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๑,๕๐๐.- บาท อันนี้ก็เป็นถนน ค.ส.ล. เดิม ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ทั้งบ้านกุตปลา ฉลาด บ้านหนองปรือ บ้านหนองปรือใหม่ ซึ่งเป็นทางเข้าได้หลายหมู่บ้าน มีประชาชนใช้สัญจร จำนวนมาก ในส่วนนี้ก็ได้มีการจัดเวทีประชาคมของหมู่ที่ ๙ แขนบมากับเรื่องด้วย

๖. โครงการขุดลอกสระหนองผาก เนื่องจากสระหนองผากบ้านหัวหนอง เป็นแหล่ง น้ำประปา ปัจจุบันจะมีคันดินรอบๆสระ ที่ยังเป็นคันดินอยู่และไม่ลึก ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มาก

จึงจะทำการขุดลอกสระหนองฝากบางส่วน เพื่อให้ความลึกของแนวคันดินรอบๆเสมอกับส่วนที่ลึก อยู่แล้วของสระ เพื่อจะได้กักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๑,๓๐๐ บาท

๗. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท

๘. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้ง-สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยขุดเจาะความลึกบ่อ ๐.๐๐ - ๔๒.๕๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ (ตามมาตรฐานของสำนัก งบประมาณกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๙๐๐.- บาท เนื่องจากทุกๆปี จะมีการสูบน้ำจาก บึงสำโรง จากลำห้วยขี้หนู เข้ามาเก็บที่สระหนองฝากเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน จึงได้ หาทางบรรเทาอีกทางหนึ่ง ในการช่วยหาแหล่งน้ำดิบให้กับหมู่บ้าน คือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณข้างสระหนองฝาก ซึ่งเป็นที่ของพี่น้องประชาชน เป็นที่เอนกที่จะสามารถให้ดำเนินการได้

๙. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้กับบ่อน้ำบาดาล มี กำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า หรือมีกำลังมอเตอร์ ๑.๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐.- บาท อันนี้ก็ ซื้อมาไว้ที่เทศบาล เพื่อที่หากพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ก็มายืมไปใช้ได้

เป็นงบประมาณที่จะจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๒,๙๐๐ บาท ก็ขอนำเรียนให้ที่ ประชุมทราบ และพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ก่อนที่จะมีการพิจารณาผมก็ขอนำเรียนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสม ให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม ระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย เกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนื ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้การใช้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก็จะมึระเบียบหนังสือข้อสั่งการเกี่ยวกับข้อยกเว้นในการใช้จ่ายเงินสะสมอีกหลายฉบับ ที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม แต่ผมคงไม่ได้อ่านให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ การพิจารณาตามญัตติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เราต้องอนุมัติทีละโครงการว่าโครงการใดจะอนุมัติ โครงการใดไม่อนุมัติ ก่อนการพิจารณาก็ขอสอบถามท่าน ผอ.กองคลังก่อนนะครับ สถานะการเงินตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนั้นมีความถูกต้อง เราสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามที่ท่านนายกได้เสนอใช่หรือไม่ครับ

นางพรรณิ สุริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ขอชี้แจงเงินสะสมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ คือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้หลังจากที่กันไว้ตามระเบียบข้อ ๘๙ แล้ว คือสถานะเพียงพอที่จะจ่ายขาดคะ

ประธานสภา

ฝ่ายการเงินการยืนยันว่าเงินเพียงพอ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบแล้วนะครับ ลำดับต่อไปขอสอบถามฝ่ายนโยบายและแผน ว่าทั้ง ๙ โครงการนี้ มีอยู่ในแผนถูกต้องใช้หรือไม่ครับ

จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอเรียนที่ประชุมดังนี้ครับ โครงการทั้ง ๙ โครงการที่ท่านนายกได้นำเสนอไปนั้นตรวจสอบแล้วมีในแผนครับ แต่มีบางโครงการที่มีปัญหา ซึ่งผมจะชี้แจงทีละโครงการเลยนะครับ

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกบ้านหนองโน เราเพิ่งบรรจุไว้ในแผน ในการเพิ่มเติมแผนที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งได้ประกาศใช้ในวันที่ ๘ ที่ผ่านมา แต่เราบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งในครั้งนั้นเราก็ได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีแทบทุกท่านในที่ประชุมนี่เข้าร่วมแล้วไม่ได้แจ้งว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมนี่เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม จึงได้บรรจุไว้ในแผนปี ๒๕๖๔ เพื่อจะได้ทำเป็นเทศบัญญัติต่อไป

๒. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยกบ้านนางทองลา เทพมาลี ไปสามแยกสะพานหนองบัว โครงการนี้ไม่มีปัญหา ตรงตามแผนครับ

๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาตลาดหนองปรือ เราตั้งไว้ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ครับ ตอนที่เรাজัดประชาคมกัน คือเราตั้งใจทำให้มันอยู่ในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๔ ครับ

๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโมกมันโนนอุดม โครงการนี้มีปัญหานิดหนึ่งว่าเป็นโครงการที่มีในแผน แต่ว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล และประมาณการที่ส่งมาครั้งนี้ไม่ตรงกับที่อยู่ในแผนเลย ซึ่งหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่จะประชุมเปลี่ยนแปลงแผน และจะประกาศใช้อีกครั้งหนึ่ง

๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ โครงการนี้ตอนประชาคมก็ถูกขอเข้ามาและมีในแผน แต่เราตั้งไว้ในงบ ๒๕๖๔ เพราะว่ามันเป็นการซ่อมครับ

/๖. โครงการ...

๖. โครงการขุดลอกสระหนองผาก โครงการนี้มีในแผนครับ ปริมาณงานที่เสนอมาตอนนี้ ไม่ตรงกับปริมาณงานที่มีอยู่ในแผน ซึ่งหากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน ต้องเป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล แล้วค่อยประกาศใช้

๗. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ มีในแผนและอยู่ในงบปี ๒๕๖๓

๘. โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔ มีอยู่ในแผนซึ่งเราได้เพิ่มเติมครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๓ สามารถนำมาทำได้เลยครับ

๙. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) มีอยู่ในแผนซึ่งเราได้เพิ่มเติมครั้ง ๓ สามารถทำได้เลยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ท่านนายกครับ ทางด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้แจ้งว่ายังมีบางโครงการที่มีปัญหาไม่สามารถนำมาจ่ายขาดเงินสะสมได้ ท่านจะว่าอย่างไรครับ

นายเพชร เพราะไธสง
นายกเทศมนตรี

บางโครงการขอเรียนท่านประธานสภาวันนั้นผมได้เชิญผู้อำนวยการกองช่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ไปพูดคุยก่อนที่จะมีการให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ อย่างเช่นโครงการแรกโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหนองบัวไปสามแยกหนองโนจริง ๆ อยู่ในปี ๖๔ ก็เลยขอทำในปี ๖๓ เนื่องจากเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก็ได้แนะนำว่าในกรณีนี้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีที่จะแก้ไขได้ ก็จะดำเนินการได้เลย และโครงการอื่นๆด้วย เช่นโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านมุกมันโนนอุดมถึงแม่จะเป็นถนน ค.ส.ล. ที่เกินศักยภาพ เราก็ได้ขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แต่ว่าถ้าหากเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนก็สามารถทำหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงขอดำเนินการตามทางเรากำหนด และถนนสายทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ที่ชำรุดซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในหลายหมู่บ้านที่ใช้เป็นทางเข้าออกหมู่บ้านทางนี้ ซึ่งอยู่ในแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งผมเองก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าทำเป็นลักษณะบันทึกลงของนายกเทศมนตรีในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถดำเนินการได้ คือเปลี่ยนจากที่จะทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในตรงนี้ ผมก็ยืนยันด้วยความจริงใจว่าในการดำเนินการในทุกโครงการต่างๆ เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และเราก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการในส่วนนี้ ผมจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเข้ามาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรียืนยันว่าทุกโครงการสามารถพิจารณาได้ในวันนี้ใช่หรือไม่ครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมว่าการอ่านระเบียบเราอาจจะยังตีความไม่ถูก ท่านนายกอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ระเบียบข้อ ๘๙ ที่กำหนดว่าเงื่อนไขที่จะต้องจ่าย ๑๒๓ แล้วทางนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด ตรงนี้ละครับที่มันเป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้พูดเพราะว่าเราจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการใดจะต้องมีในแผนปีนั้น หลายโครงการก็อยู่ในแผนปี ๒๕๖๔ และมีโครงการที่เกินศักยภาพ คือจะต้องประกาศใช้แผนปี ๒๕๖๓ ไปก่อน ท่านจะต้องโยกปี ๒๕๖๔ มาปี ๒๕๖๓ ก่อนแล้วก็ประกาศใช้แผนและส่งให้สภาพิจารณานั้นจึงจะเป็นการพิจารณาที่ถูกต้อง แต่เรายังไม่ได้มีการปรับปรุงแผนเปลี่ยนแปลงแผน แล้วเรามาพิจารณามันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอีกอย่างในการ

/ดำเนินการ...

ดำเนินการผุดแล้วว่าเป็นเรื่องของคุณเอเย่ ผมทราบว่ามีการประชุมสภาแล้วจะจ่ายขาดเงิน
สะสมเมื่อไรในวันที่ท่านประธานสภาลงใน LINE นั้นแหละครับ แล้วจ่ายขาดโครงการใดบ้าง ใน
ตอนบ่ายผมจึงรู้ตอนที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นำมาเสนอ อยากตั้งข้อสังเกตในการประชุมครั้งที่แล้ว
ครั้งที่แล้วเราประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีท่านสมาชิกอยู่ และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมอยู่ประมาณ ๖ ท่าน ได้ลุกขึ้นอภิปราย ทุกคนเป็นห่วงเรื่องภัยแล้งทั้งสิ้น ขออนุญาตเอเย่
นามนะครับมีท่านสท.เจียม ท่านสท.สันต์ ท่าน สท.สมพร ท่านผู้ใหญ่อุเทน ท่านเริงชัย ท่าน
ผู้ใหญ่สยาม ทั้ง ๖ ท่านเป็นห่วงเรื่องภัยแล้งและมีหนังสือจากหมู่ ๑ แจ้งประชาคมมาว่าเดือดร้อน
เรื่องภัยแล้ง และก็มีประชาคมจากหมู่ ๔ มา แล้ววันนี้เราจะมาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเอา
ไปสร้างถนน ผมว่ามันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง แล้วอีกอย่างคือเรายังไม่ได้
ปรับปรุงแผนเลย เราเพิ่งประกาศใช้แผนไปเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคมที่ผ่านมาเอง แล้วเรายังไม่ได้
ปรับปรุงแต่เราส่งเรื่องเข้ามาให้สภาพิจารณาตอนนี้ ผมก็เป็นห่วงในตรงนี้ ส่วนที่ทางท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอท่านประธานสภาผมไม่ทราบจริงๆ ผมเพิ่งมาทราบแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้
ทันแล้วจริงๆครับ ก็อยากนำเรียนท่านว่าหากการพิจารณาครั้งนี้โครงการไม่อยู่ในแผนของปีมันจะ
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ส่วนตัวแล้วที่ผมอ่านกฎหมายมามันเป็นการ
กระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาที่จะพิจารณาว่าจะ
อย่างไร แต่หากโครงการใดที่พิจารณาไปโดยไม่ชอบ ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ขออนุญาต
ทำความเข้าใจส่วนท่านนายกอยากจะทำก็ให้ท่านทำหนังสือสั่งการมาผมก็จะทำตาม ไม่ใช่ว่า
ผมไม่ทำนะครับแต่ผมก็ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจก่อน ก็ขอฝากทางสภาไม่พิจารณาเพียง
เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

สำหรับการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่ท่านนายกได้เสนอมา ในส่วนของประธานสภา
ท่านนายกก็ได้เสนออนุมัติเข้ามาถูกต้องตามระเบียบ คือเสนออนุมัติก่อนวันประชุม ๕ วัน มี
โครงการเสนอเข้ามาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๙ โครงการมีประมาณการมาประกอบ
ข้อสอบถามว่ามีอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการบรรจุอนุมัติเข้าวาระการประชุม เสนอเข้ามาถูกต้อง
ประธานสภาต้องบรรจุวิธีนั้นเข้าที่ประชุม ซึ่งเมื่อเสนอมาถูกต้องตามระเบียบผมจึงได้นำเข้าใน
วาระการประชุม เพื่อให้สภาพิจารณา ซึ่งในขณะนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการอภิปรายเกี่ยวกับอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ซึ่งทั้งท่านนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องให้ท่านสมาชิกสภาได้รับฟังแล้วผมก็จะสอบถามท่านสมาชิกสภา มามีท่านใดที่จะอภิปราย
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมเรื่องดังกล่าวเรียนเชิญครับ

นายประสิทธิ์ ไพเราะ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ผมอยากเสนอแนะสักนิด ตอนที่ฝนไม่ตกก็คิดถึงภัยแล้ง พอฝนตก
บางท่านก็ไม่คิดถึง ผมอยากขอเสนอแนะว่าให้ซื้อเครื่องสูบน้ำเอาไว้ที่เทศบาลสักเครื่อง สมมุติว่า
เกิดภัยแล้งหมู่บ้านใดเดือดร้อนแต่มีแหล่งน้ำที่สูบน้ำใส่สระก็เก็บไว้ น่าจะได้มายืมที่เทศบาลไป
ใช้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ และในตอนนี้อยากจะขอ
สอบถามท่านสมาชิกว่าโครงการจ่ายขาดทั้ง ๙ โครงการที่ท่านนายกได้เสนอมา แล้วเจ้าหน้าที่บอก
ว่ามีบางโครงการที่มีปัญหาอยู่ในวันนี้เราจะพิจารณาบางโครงการที่ไม่มีปัญหาก่อนส่วนโครงการที่มี
ปัญหาให้กลับไปแก้ไขแล้วค่อยเสนอเข้ามาใหม่ หรือเอาไว้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาใหม่พร้อมกันเมื่อ

แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกเทศมนตรีและท่านสมาชิกสภาว่าจะตกลงกัน
อย่างไร ก็ขอเชิญทุกท่านได้อภิปรายในส่วนนี้ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเพชร เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานที่เคารพ สำหรับเรื่องนี้ตามรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจง
มาว่ามีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และบาง
โครงการก็เกินศักยภาพ ซึ่งตรงนี้ผมก็ขอเอาเป็นว่าหากโครงการใดจะมีการแก้ไขในส่วนไหน ผมก็
ว่าได้มีการพูดคุยกับท่านและท่านผู้อำนวยการกองช่างเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการต่างๆ ก็
อยากจะให้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการที่มีปัญหาและแนวทางในการแก้ไขรวมทั้งระยะเวลาในการแก้ไข
ต่างๆเพื่อที่จะให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบร่วมกัน เฉพาะโครงการที่มีปัญหาครับเชิญเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ครับ

ประธานสภา

ขออนุญาตครับก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะลุกขึ้นชี้แจงนะครับผมขอสอบถามเรื่องหมู่ ๕ ที่จะตั้ง
จ่ายรายการใหม่เสนอเข้าที่ประชุมสภามันนี้อยู่หรือไม่ครับ ถ้าสมมุติว่าเรามีเรื่องพิจารณาเรื่อง
นี้อยู่อีกครั้ง ก็คือต้องมีการประชุมอยู่อีกครั้งอยู่แล้วเรื่องนี้เราเอากลับไปแก้ไข แล้วนำเสนอเข้ามา
ใหม่พร้อมกันในวันศุกร์จะทันไหมครับ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและแจ้งว่าให้อธิบายโครงการที่มีปัญหาผมขอแจ้งว่า
โครงการที่สามารถทำได้เลยและไม่มีปัญหา คือโครงการที่ ๒ ๗ ๘ และ ๙ เรียงตามเอกสารที่ทุก
ท่านมีอยู่ครับ ส่วนโครงการที่มีปัญหาผมจะไล่ทีละโครงการ คือโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.สายบ้านหนองบัวไปสามแยกหนองโน อันนี้เราตั้งไว้ในแผนปีงบ ๒๕๖๔ ถามว่าทำไมถึง
ตั้งในแผนงบ ๒๕๖๔ เพราะในตอนพิจารณาไม่มีใครเสนอว่าจะทำในปีงบ ๒๕๖๓ เลยแต่ในการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรี ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบแผนซึ่งทำได้โดยการทำ
เป็นบันทึกเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีอนุมัติและประกาศใช้ แล้วสามารถทำได้เลย เมื่อทำตาม
ขั้นตอนนี้เสร็จจึงจะนำเข้าให้สภาพิจารณาได้

โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังโรงเรียนบ้านกุดปลาตลาดหนองปรือ เป็น
โครงการที่บรรจุอยู่ในงบปี ๒๕๖๔ ซึ่งจากการประชาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการของหมู่ที่ ๕
ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงจากรางระบายน้ำมาเป็นถนนอีกเส้น ส่วนโครงการนี้ได้คุยกันไว้
ว่าในปีงบ ๒๕๖๔ เราจะดำเนินการ โครงการนี้ก็ยังสามารถแก้ไขได้เหมือนโครงการที่ ๑ ครับ

ส่วนโครงการที่ ๔ นั้น ไม่ใช่แค่อำนาจนายกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับ คือโครงการก่อสร้างถนน
สายบ้านโมกมันอุดม ขอให้ทุกท่านดูเอกสารตามนะครับ ในโครงการนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแผน
คือชื่อเป็นชื่อเดิมครับถูกต้อง แต่ปริมาณงานเนื้องานและรูปแบบต่างๆ ไม่ได้เหมือนเดิมเลย ผมก็ได้
บันทึกความเห็นของนักวิเคราะห์ผ่านท่านปลัดเทศบาลไปให้ท่านนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับโครงการ
นี้ ท่านก็ได้นำเข้าสภา ซึ่งในความเห็นของผมก็ได้เสนอไว้แล้วว่าควรจะทำอย่างไร ซึ่ง
โครงการนี้จะต้องนำเข้าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้คณะผู้อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น
ท่านต้องการทำถนนในแผนกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๕๐ เมตร พอเสนอจ่ายขาดเป็นกว้าง ๖ เมตร
ความกว้างเปลี่ยน ยาว ๓๐๐ เมตรเนื้องานเปลี่ยนซึ่งมากขึ้นกว่าที่เรากำหนดไว้ และจุดหนึ่ง
ที่ต่างกันคือที่เสนอตามจ่ายขาดมาเป็นตามแบบมาตรฐาน ๑-๐๑ แต่ในแผนของเราเป็นตามที่
เทศบาลบึงสำโรงกำหนด ซึ่งจะต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่จะเสนอให้
นายกเทศมนตรีเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงจะประกาศใช้

โครงการที่ ๕ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าบ้านหนองปรือใหม่ อันนี้ตอนทำประชาคมก็ทำไว้ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพราะหมู่บ้านไม่ได้มีปัญหาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเทศบาลอยู่ไม่ได้จะมีการโอนเพิ่มคือโอนลดอะไร ซึ่งผมก็ได้แจ้งไว้ในที่ประชุมว่าถ้าเทศบาลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการนี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดียวกันกับโครงการที่ ๑ ครับ

และโครงการที่ ๖ ขุดลอกสระหนองผาก โครงการนี้ใช้การเปลี่ยนแปลงแผนเหมือนกับโครงการที่ ๔ เพราะปริมาณงานเนื้องานรายละเอียดงานทั้งหลายไม่เหมือนกันเลยกับที่มีอยู่ในแผน และเรื่องของหมู่ที่ ๕ ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ ผมก็สงสัยเช่นกันครับ ก็ตอนแรกเราทำเรื่องของหมู่ ๕ ซึ่งผมได้ทำแผนเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ของหมู่ ๕ ไว้ในงบปี ๒๕๖๓ ซึ่งของหมู่ ๕ จะมี ๒ โครงการที่จะเปลี่ยนคือธนาคารน้ำใต้ดินกับถนน ส่วนทำไมการประชุมครั้งนี้ถึงหรือยังไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าผมก็ไม่แน่ใจเช่นกันครับ

และเรื่องที่ท่านสงสัยถึงระยะเวลาที่จะดำเนินการแก้ไขโครงการต่าง ๆ นั้นผมขอแนะนำเรียนว่า ในส่วนของโครงการที่ ๑ ๓ ๕ ผมสามารถแก้ไขให้ได้ในวันนี้ถ้าท่านนายกเช่นอนุมัติผมก็ประกาศใช้ให้ได้เพราะเป็นอำนาจของนายก ส่วนโครงการที่ ๔ กับที่ ๖ ต้องนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก่อน เพื่อให้กรรมการพิจารณาแล้วจึงจะเสนอท่านนายกเมื่อท่านนายกเห็นชอบผมถึงจะประกาศใช้ ท่านจึงค่อยจะพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่ง ผมก็ขอแนะนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

จากที่ผมได้ฟังเจ้าหน้าที่อธิบายมา ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ ๔ ซึ่งในแผนเราทำไว้ยาวตลอดเส้น อย่างที่เราคุยกันแล้วเรื่องแผนคือเราทำไว้ยาวตลอดเส้นได้ แต่เราสามารถทยอยทำไปได้ตามจำนวนเงินที่เรามีได้ไม่ใช่หรือครับ

จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ถ้าตามแผน หน้า ๑๕๖ เราเขียนไว้ดังนี้ครับ ถนนคสล. กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ อันดับแรกนะครับไหล่ทาง อันดับที ๒ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนดซึ่งแผนตัวนี้ถูกทำตอนหน้าที่จะบังคับใช้มาตรฐาน ท ๑-๐๑ อย่างจริงจัง นี่คือจุดที่ผมมองว่าถ้าหากท่านพิจารณาไปมันจะเสี่ยงครับผม

ประธานสภา

ขอบคุณครับ เรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านนายกเทศมนตรีกับท่านสมาชิกสภาว่าจะตัดสินใจกันอย่างไร เพราะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้อธิบายมา ก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้ว เชิญท่านสมพรครับ

นางสมพร อุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คือได้รับฟังทุกท่าน แต่ก็ลงเอยว่าถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็ทำได้ใช่หรือไม่คะ สูงสุดอยู่ที่ผู้บริหารท่านนายก แล้วจะไปอะไรมากมายคะท่าน คือเงินก็มีแล้ว และที่จะไปปรับเปลี่ยนแผนอะไรนั้นก็เป็นที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำโครงการถนนหนองบัวถึงหนองโน มันเป็นความเดือดร้อนจริงๆและเดือดร้อนมากด้วย จนหนองโนจะเปลี่ยนแปลงโครงการทำต้องงบประมาณของหนองบัวปีที่แล้ว แต่ว่าทางวิเคราะห์บอกว่าให้ประชาคมก่อน หนองโนก็ประชาคม ให้ไปเชื่อมต่อกับถนนหนองบัว หอประชุมอีกวิเคราะห์ก็บอกว่าทำไม่ได้ จนความเดือดร้อนมีมาถึงทุกวันนี้ ทุกท่านก็คงเห็นแล้วว่าเป็นความเดือดร้อนจริงๆ ก็สมควรที่จะต้องทำให้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเจ้าหน้าที่ก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

/ถ้าเปลี่ยนแปลง...

ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางครั้งดิฉันอาจจะอยากจะรุนแรง ว่าสมควรที่จะพิจารณาตัวเองว่าทำงานได้ไหม ที่จะแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และข้อที่ ๒ ก็อยากจะสอบถามไปยังการเงินว่าเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่จ่ายได้ในขณะนี้ทั้งหมดมีเท่าไร ดิฉันก็อยากจะให้แจ้งในที่ประชุมให้ทุกคนได้รับทราบ ขอขอบคุณคะท่านประธาน

ประธานสภา

ครับ สำหรับเรื่องเงินเจ้าหน้าที่ก็ได้ตอบไปแล้วนะครับ คือเงินมีครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี

นายเพชร เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับเรื่องการพิจารณาในวันนี้ ก็มีโครงการที่ ๑ ๓ และ ๕ ที่จะต้องทำบันทึกเสนอนายกให้นายกอนุมัติจึงจะสามารถดำเนินการได้ ส่วนโครงการที่ ๔ และโครงการที่ ๖ ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้ถูกต้อง หากโครงการที่ ๔ และ ๖ มาทีหลังเราก็สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ซึ่ง ๒ โครงการนี้คิดว่าจะไม่ทันในสมัยนี้ ส่วนโครงการที่ ๑ ๓ และ ๕ ทำวันนี้ก็น่าจะทันและสามารถนำเข้าการประชุมในครั้งหน้าได้พร้อมโครงการของหมู่ที่ ๕ ด้วย ส่วนโครงการที่ไม่มีปัญหาสภาก็สามารถพิจารณาได้เลยครับ

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตชี้แจงที่ท่าน สท. พูดว่าเงินเรามี แต่ความเดือดร้อนของประชาชนมีทำไม่ไม่ทำ เราอยากทำแต่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ ผมจะบอกว่าถ้าหากท่านนายกจะจ่ายขาดเงินสะสมท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนก่อนให้มันเป็นปี ๒๕๖๓ แล้วจึงเสนอสภาพิจารณาได้ ถ้าท่านทำบันทึกวันนี้อนุมัติและประกาศใช้วันนี้พรุ่งนี้ท่านก็สามารถมาประชุมต่อได้ ขอให้ทำถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ ซึ่งในเมื่อมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านจะพิจารณาก็ต้องแล้วแต่ท่านครับ แต่มันจะเป็นการพิจารณาที่ไม่ชอบผมเป็นห่วงตรงนี้ครับ เพราะเมื่อพิจารณาไม่ชอบแล้วเราจะมาจ่ายเงินมันจ่ายไม่ได้ครับ ในเมื่อมันไม่ชอบเราก็แก้ไขให้ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่ทันแล้วนำมาพิจารณากันใหม่ในครั้งหน้า และที่วิเคราะห์ได้อธิบายเรื่องก่อสร้างถนนที่มันยางเกินศักยภาพนั้น คือในแผนของเทศบาลคือตามแบบแปลนของเทศบาลกำหนด แต่อันที่เสนอเข้ามาใหม่คือตามแบบมาตรฐาน ท ๑-๐๑ ที่มาของวัสดุไม่เหมือนกันราคาก็จะไม่เหมือนกันคือเมื่อเราจะซื้อของมาตรฐานตามท้องตลาดก็จะเป็นราคาตามท้องตลาด แต่ถ้าตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ก็จะเป็นราคาตามมาตรฐานของครุภัณฑ์ เราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องตรงกันเราก็สามารถทำได้ ไม่ได้ขัดข้องให้จ่ายแต่ต้องจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเพชร เพราะไรสง
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตเสนอญัตติเพิ่มเพื่อที่จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมในสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้สภาเทศบาลได้พิจารณา คือญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหมู่ที่ ๕ คือการโอน - งบประมาณจากโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒ รายการ คือโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองปรือโรงเรียนแก้งพิทยาคม และโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน รายละเอียดจะส่งให้ท่านประธานหลังจากการประชุมในครั้งนี้แล้วเสร็จครับ

ประธานสภา

ครับ เช่นนั้นเราจะมีการนัดประชุมในสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ที่จะถึงนี้ นะครับซึ่งก่อนปิดประชุมผมจะนัดประชุมอีกครั้งนะครับ ส่วนสำหรับเรื่องขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๙ โครงการนี้ /ผมก็อยาก...

ผมก็อยากจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะมีการเลื่อนไปพิจารณาจากวันนี้ ไปพิจารณาในการประชุม สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งน่าจะนัดประชุมได้ในวันพุธที่จะถึงนี้ครับ เราจะเลื่อนไปพิจารณาทั้ง ๙ โครงการ หรือว่าวันนี้เราจะพิจารณาในส่วนของโครงการที่ไม่มีปัญหา เลย เห็นควรประการใดก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้เสนอ แล้วเราจะลงมติกันครับ

นายสันต์ ตรวจนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน ก็เรื่องนี้ผมเห็นว่าเราควรจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อย ให้ถูกต้องก่อนจึงค่อยพิจารณาพร้อมกันทีเดียวครับ เพราะยังไงเราก็กต้องมาประชุมกันอยู่แล้ว ค่อยกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมาพิจารณา

ประธานสภา

ท่านสันต์ก็ได้เสนอว่าให้เลื่อนไปพิจารณาพร้อมกันในวันเดียวกันครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับผมขอมติที่ประชุมเลย

มติที่ประชุม

-เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒ การถ่ายขาดเงินสะสมไปพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ -

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา

ต่อไปเข้าวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่าน หรือคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านใด จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเรียนเชิญครับ

นายสันต์ ตรวจนอก
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธาน ผมมีความเห็นเกี่ยวกับการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว คือเรื่องแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ผากท่านนายกนะครับว่าในการประชุมคราวต่อไป ขอเป็นโครงการอะไรที่มันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งของพี่น้องประชาชน เห็นเหมือนท่านประสิทธิ์พูดไปก่อนหน้านี้อือเรื่องเครื่องสูบน้ำ ที่เห็นควรที่จะมีไว้ที่เทศบาล

ประธานสภา

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญผู้ใหญ่สายครับ

นางสาวสาย กวดนอก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานที่เคารพ วันนี้ก็ภูมิใจที่มีโครงการเช่นกันนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านสมาชิกสภาและท่านนายก ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ก็มีโครงการ ๑ เป็นการซ่อมแซมถนนหน้าบ้านคุณพ่อแผน ตรวจนอก ตรงนั้นจะมีน้ำขังประจำเป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาอันนี้เห็นชาวบ้านร้องขอมานาน อันนี้ก็ฝากท่านสมาชิกสภาท่านนายก ได้เห็นความสำคัญ และช่วยแก้ปัญหา ขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

ท่านอื่นมีเรื่องใดจะเสนอไหมครับ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ไม่มีแล้วนะครับ ผมขอเสนอเรื่องหนึ่ง คือผมไปเห็นโครงการโครงการ ๑ และคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับท้องถิ่นของเรา คือโครงการขอสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมพลังงาน อนุรักษ์พลังงาน วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ที่ไม่มุ่งหากำไร ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนสำหรับนำไปใช้ให้เกิด

/การประหยัด...

การประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานทดแทน ก็คือเป็นโครงการไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ติดตามถนนหนทาง หรือจุดที่หน่วยงานต้องการ คุณสมบัติของหน่วยงานที่จะขอยื่นรับการสนับสนุนได้ก็คือต้องเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล และ ๒ มีบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ๓ เป็นหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับเงิน ต้องทำความเข้าใจและต้องศึกษาและพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน คือโครงการนี้เราสามารถขอไปจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟส่องสว่างที่เราต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้า ปีละหลายแสน ผมเห็นว่าโครงการนี้ถ้ามันเกิดประโยชน์กับเราหรือต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า เราก็ขอรับการสนับสนุนจากโครงการนี้ได้ ซึ่งทำได้โดยการสำรวจจุดที่ต้องการจะดำเนินการและเสนอขอรับการสนับสนุนได้ ซึ่งถ้าท่านนายกเทศมนตรีสนใจก็ให้ฝ่ายนิติกรศึกษาผลได้ผลเสียได้ หรือผลกระทบต่างๆได้ ผมก็ขอเสนอไว้ให้ท่านนายกได้พิจารณานะครับ ไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมแล้วนะครับ เชิญท่านนายกครับ

นายเพชร เพราะไธสง
นายกเทศมนตรี

ในนามผู้บริหาร ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะทางท่านสมาชิกสภา ท่านผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อย่างแรกก็คือการให้ความเห็นชอบอนุมัติในการที่จะให้เทศบาลตำบลบึงสำโรงเข้าร่วมทำ MOU กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ในการบริหารจัดการขยะด้วยการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และตามที่ท่านได้เสนอเพิ่มเติมในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ท่านประสิทธิ์ และท่านสันต์ ว่าอยากจะให้มีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำประจำเทศบาล ตรงนี้ผมก็ขอตรวจสอบงบประมาณกับทางกองคลังก่อน และทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ซึ่งถ้าหากดำเนินการได้เร็วก็จะดำเนินการเลยครับ ในส่วนของท่านผู้ใหญ่สาย ผมก็จะขอเข้าไปดูก่อนว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ผมก็ต้องขอลงพื้นที่ไปดูก่อนนะครับท่านผู้ใหญ่ หน้าที่ท่านประธานสภาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการการอนุรักษ์พลังงาน ผมจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดดูก่อนนะครับ หากเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือทางเทศบาลผมก็ยินดีที่จะดำเนินการตามลำดับต่อไป และขอขอบคุณสำหรับการประชุมวันนี้ ต้องขอแนะนำเรียนว่าเจตนาผมจริงๆแล้วก็อยากทำให้พี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนขอระเบียบกฎหมายผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้น แต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารผมมีความรู้สึกอยากทำให้พี่น้องประชาชน แต่ทางนี้ก็ต้องทำตามระเบียบกฎหมายซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจท่านสมาชิกหรือท่านผู้นำหลายๆท่าน แต่ท่านก็ต้องยอมรับในกฎกติกาตรงนี้ แต่ก็สามารถแก้ไขได้นะครับเพื่อให้มันถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย แม้อาจจะทำให้ช้าไปบ้าง แต่ผมก็จะพยายามดำเนินการให้เต็มที่ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ เชิญคุณหมอดาวครับ

นางแววดาว อาพันนอก
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและระบาคอยู่ในขณะนี้ โรคแรกก็คือ โควิด ๑๙ ซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็ได้มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากและไปที่ไหนก็จะมีกาหวัดอุณหภูมิแล้วล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ ซึ่งเราก็ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้ว และอีกโรคหนึ่งที่ได้มีการระบาคอยู่ในตำบลบึงสำโรงขณะนี้คือไข้เลือดออก ตอนนี้ที่บ้านหนองปรือพบผู้ป่วยจำนวน ๒ รายแล้วนะคะ ขณะนี้ อสม. ทุกหมู่บ้านก็ได้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และใส่ทรายอะเบท ดูแลอย่างเข้มข้น ก็อยากจะขอความร่วมมือท่านผู้นำท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ให้ความร่วมมือดูแลบ้านของตัวเองให้สะอาดดูลูกน้ำยุงลายช่วยกันนะคะ
/และตอนนี้...

และตอนนี้ทุกหมู่บ้านจะมีมาตรการ ชงแดง ชงเหลือง ชงเขียว คือชงแดงก็หมายถึงบ้านเรือนที่พบ
ลูกน้ำยุงลายก็จะได้ชงแดง แล้วก็ตรวจไปทุก ๓ วัน ถ้ายังเจอลูกน้ำยุงลายอยู่ก็จะให้ชงเหลืองไว้
ถ้าไม่เจอก็จะให้ชงเขียว ก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่าน ขอบขอบคุณค่ะ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ ก็ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ผมว่าโรคไข้เลือดออกจะเป็นปัญหา
ต่อไปแน่นอนครับเพราะจากที่ผมสังเกตที่บ้านของตัวเองแม้จะทำให้สะอาดยุงก็ยังเยอะ ผมก็ขอ
ฝากทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันดูแล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกับ
กลุ่ม อสม. ในการแก้ปัญหาด้วย เชิญท่านปลัด

นายสุรียา หาญจิตร
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ อยากฝากท่านสมาชิกสภาอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องการขอ
งบประมาณในการสร้างถนน ตอนนี้ อบจ. เริ่มใช้แล้ว คือต้องของบโดยตรงจากสำนักงบประมาณ
แต่การที่เราจะของบโดยตรงเราต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นเสียก่อน แล้วเห็น ผอ.กอง
ช่างพาลูกน้องออกสำรวจไม่ว่าได้กี่สายแล้ว เราต้องขึ้นทะเบียนนะครับ หากเราไม่ขึ้นทะเบียนไว้
เราก็ไม่สามารถของบส่วนกลางมาดำเนินการได้ ถ้าเราขึ้นทะเบียนไว้แล้วเราก็สามารถของบจาก
ส่วนกลางมาดำเนินการได้เลย ไม่ต้องรองงบประมาณจากเทศบาล ซึ่งเวลากองช่างออกไปสำรวจก็
จะมีแบบในการให้เจ้าของที่เซ็นยินยอม คือที่ที่อยู่ในเส้นทางนั้นทั้งหมด ก็ขอฝากท่านสมาชิกสภา
ท่านผู้นำ คอยกับชาวบ้านให้เข้าใจ ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีงบประมาณมาสร้างถนนได้ และการขอ
อนุมัติก่อสร้างต่างๆก็จะขออนุมัติผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กองช่างก็ต้องดำเนินการ นี่คือประเด็นที่
เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องตามให้ทัน แล้วต่อไปกองคลังก็ต้องบันทึกรายการงบประมาณตรงนี้ทั้งหมด
ทุกรายการ ของทุกกองทุกฝ่าย ทุกอย่างต้องลงในระบบ เราไม่สามารถถ่วงย้อนหลังได้ต้องลงเป็น
ปัจจุบัน ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภา

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ท่านปลัดพูดไปมีอีกเรื่องที่ผมจะขอร้องท่านสมาชิกเกี่ยวกับการ
ทำทางหลวง เพราะแบบฟอร์มหลายๆตัวผมก็ทำเสร็จแล้ว น่าจะนำร่องใน ๓ เส้นทางก่อน ที่ทุก
แปลงที่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องให้เจ้าของเซ็นยินยอม ซึ่งพอเราไปเราก็ไม่ว่าเป็นใครบ้าง ผมก็ขอแจ้ง
ท่านไว้ก่อนว่าหากน้องจะเข้าไปสำรวจในเส้นไหน ผมก็อยากขอให้ท่านสมาชิกสภา หรือท่านผู้นำ
ชุมชนที่รู้จักพื้นที่ดี ที่ตรงนี้เป็นของใครบ้าง ก็ขอให้ท่านแนะนำด้วยนะครับ ขอบขอบคุณครับ

ประธานสภา

ขอบคุณครับ ไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมแล้วนะครับ ก็ถือว่าวาระการประชุมในวันนี้หมดลง
เพียงเท่านี้ และตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติในการเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ โอนงบประมาณของ
หมู่ที่ ๕ เข้ามาในคราวประชุมครั้งนี้ และได้มีการเลื่อนการพิจารณาวันที่ ๕.๒ เรื่องการจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน ๙ โครงการออกไป ดังนั้นวันนี้สมาชิกสภาครบทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ มาครบทุกฝ่าย ผมจึงขออนุญาตการประชุมในครั้งต่อไป คือสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่
๒ ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในที่ประชุมเลยนะครับ จะไม่มีการส่งหนังสือ แล้วก็ขอแจ้งไป
ยังท่านผู้นำหมู่บ้านทุกท่านด้วยนะครับ เดี่ยวผมจะลงในกลุ่มไลน์อีกครั้งนะครับ ครับสำหรับ
ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ค้นหาปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายหนูเล็ก กวดนอก) (นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว)

ได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)ประธานสภาเทศบาล
(นายสุนทร หลายทวิวัฒน์)